

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๐๓๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาคอขวด

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง กรม

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๗๕๗
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๒๐๒
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๐
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ [เรื่อง ผลการติดตามการแก้ไขปัญหาคอขวด ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) วันที่ ๑๑ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕] รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี โดยกำหนดให้โครงการในพื้นที่ต้นน้ำต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ โครงการในพื้นที่กลางน้ำต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ และโครงการ ในพื้นที่ปลายน้ำต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น โดยที่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวในภาพรวมแล้วเสร็จไปเพียงประมาณ ร้อยละ ๖๐ เท่านั้น โดยเฉพาะโครงการบางส่วนมีความล่าช้ากว่ากำหนดที่ควรจะเป็น จึงขอให้ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง) ที่มีโครงการ ในความรับผิดชอบของกระทรวงที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน (Flagship) ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตาม การดำเนินโครงการในความรับผิดชอบดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ รวมทั้งให้รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบติดตาม การปฏิบัติราชการในแต่ละจังหวัดลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ บริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ประสานการดำเนินงานร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานและสายการบังคับบัญชาของศูนย์บัญชาการ (command center) ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของ กบอ. และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รวมทั้งกับข้อมูลการพยากรณ์อากาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

/ต. ...

๓. โดยที่นายกรัฐมนตรีจะจัดการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยข้างต้นทุกสัปดาห์ จึงขอให้รัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ให้พิจารณามอบหมายผู้ที่สามารถตัดสินใจและชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

๔. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ (เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคูหาการบริหารจัดการน้ำ) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เร่งรัดการดำเนินการจัดทำประกาศเชิญชวนและขอบเขตงาน (TOR) ของการดำเนินโครงการที่ใช้เงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) นั้น ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสถานทูตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนำเสนอแผนงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของประเทศ เพื่อที่รัฐบาลจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดีที่สุดมาดำเนินการต่อไป

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th